

## คน เป็น ครู “ครูดีในดวงใจ”

### ประวัติโดยสังเขป

ข้าพเจ้านางสาวมรกต วงษ์เนตร เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2528 ปัจจุบันอายุ 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

### วิธีการสอนจนเป็นครูดีในดวงใจ

จากอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน อาชีพที่ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และผู้คนในสังคมได้ให้ความศรัทธา เคารพ นับถือ อย่างจริงใจ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อคนในครอบครัว ถึงขนาดให้เกียรติ ใช้คำนำหน้าเรียก “คุณ” ทุกครั้งที่กล่าวถึง คือ คุณหมอ กับ คุณครู ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคม สามารถชี้แนะและเป็นที่พักพิงของคนในสังคมได้

“คุณครูมรกตครับ/คุณครูมรกตคะ” เสียงเรียกใส ๆ เหล่านี้ของเด็กตัวน้อย ทำให้ดิฉันรู้ว่า “คุณครู” เป็นภาระที่หนัก เพราะการสร้างคนให้เป็นคน โดยสมบูรณ์นั้น มิใช่เป็นเพียงการสอนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้และมีความรอบรู้เท่านั้น แต่เป็นภาระความรับผิดชอบ ที่ผูกพันด้วยจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความเพียรพยายาม วิริยะ อุตสาหะ อย่างเสมอดั้นเสมอปลาย ดิฉันจึงต้องไม่เตรียมแค่การสอน แต่เตรียมทั้งกายและใจ ความคิด ประสบการณ์ ทั้งชีวิต ในห้องเรียนไซ้แต่จะสอนวิชาคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องเพิ่มวิชาชีวิตให้เด็กคิด ได้รู้ เพื่ออุทิศ พุ่มเทให้การสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ และเมื่อคนมีคุณภาพ เราก็เชื่อมั่นว่า จะสร้างงานที่มีคุณภาพให้ชาติบ้านเมืองต่อไป

ทุกหยาดเหงื่อแรงกาย ทุกความทุ่มเทเสียสละของคุณครู ผู้ให้ ในวันนี้ ไม่เคยสูญเปล่าเลยแม้สักครั้ง แต่ทุกสิ่งล้วนย้อนกลับมาเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจำ อุปสรรคขวากหนาม คือ ความงามของความสำเร็จ การสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ จึงสมเป็นงานของ “คุณครู” อย่างแท้จริง

### รางวัลที่ภาคภูมิใจ

#### ระดับประเทศ

- ได้รับเกียรติบัตรเป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได้รับคัดเลือกให้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 ครูสภา
- ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

#### ระดับภาค

- ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ